

อบค.ค.ชลบุรีเขต
เลขรับที่ ๗๕๓
วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔
เวลา.....



ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๑๕๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

นางอภิสรา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)
นำสำนักปลัด

เรื่อง เรงัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๑๑๗๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๓๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการ ดังนี้

๑. เรงัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุภาครัฐพร้อมทั้งลงนามในสัญญา ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐแล้ว มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย หากมีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจัดทำรายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้ ประเภทรายการและวงเงินที่เหลือจ่ายของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้จังหวัดรวบรวม พิจารณากลับกรอง พร้อมกับให้ความเห็นและรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติ และกำหนดรหัสงบประมาณใหม่ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

/๓. กรณีที่องค์กร...

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนการได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด และกรณีที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายไม่ทันกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ให้เร่งส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ePlan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิรานันท์ ยิ้มพันธ์)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๔



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เลขที่ ๑๕๔
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๕
พลา

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๓๓๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) นั้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท้องถิ่นอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุภาครัฐ พร้อมกับลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผู้กักเงิน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ


๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐแล้ว มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย หากมีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจัดทำรายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้ประเภทรายการและวงเงินที่เหลือจ่ายของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้จังหวัดรวบรวม พิจารณากลับกรม พร้อมกับให้ความเห็นและรายงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พิจารณานุมัติ และกำหนดรหัสงบประมาณใหม่ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนการได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผู้กักเงิน ได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายไม่ด้วยเหตุใด และกรณีนี้ขอใช้เงินเหลือจ่าย ไม่ทันกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ให้เร่งส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ ทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๒๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๖๖๑


ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๘๕๖๔



สจ.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ 3๐63
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา.....

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๐๑๐.๘/ว ๘๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุภาครัฐ พร้อมลงนามในสัญญา ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐแล้ว มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย หากมีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจัดทำรายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้ประเภทรายการ และวงเงินที่เหลือจ่ายของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้จังหวัดรวบรวม พิจารณากลับกระทรวง พร้อมให้ความเห็น และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณานอุมัติและกำหนดรหัสงบประมาณใหม่ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนการได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา ก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด และกรณีขอใช้เงินเหลือจ่ายไม่ทันกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ให้เร่งส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของงานดำเนินการตามโครงการทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พฤษภาคม ๒๕๖๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐ - ๒๒๕๑ - ๕๐๒๓-๓ ต่อ ๕๑๔